



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคล

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ได้ประกาศรับสมัคร
ข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑ ตำแหน่ง และได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้สมัคร
และวิธีการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ภาสละอง ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้น
เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

กำหนดการตำแหน่งคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร				รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคล			กำหนดเวลา สัมภาษณ์
ลำดับ	ตำแหน่งเลขที่	กลุ่มงาน	ด้านความเชี่ยวชาญ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	
๑	๑๓๕๒๔	กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด	(ด้านการพยาบาลห้องคลอด)	นางสาว	พรทิพย์	จันทาทิพย์	

๕๐

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล